
 
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา  
คณะวิทยาการจัดการ  

ครั้งที่ 2 / 2567 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

วันท่ี 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เวลา 13.00 น.  



 
 

 
รายงานการประชุม คณะกรรมการบริการวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ครั้งท่ี 2 / 2567 

วันที่ 17 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567  เวลา 13.00 น. 
(รูปแบบออนไลน์ ผ่านระบบ Zoom Cloud Meetings) 

 

 

รายช่ือผู้เข้าประชุม 

1. อาจารย์ ดร.อุไร   ไชยเสน  ประธานกรรมการ 

2. อาจารย์ ดร.ปะราสี  เอนก   กรรมการ 

3. อาจารย์ ดร.ว่าที่ ร.ต.ดรุชา รัตนด ารงอักษร  กรรมการ 

4. อาจารย์ ดร.พชรพร  อากรสกุล  กรรมการ 

5. อาจารย์กิรณา   ยี่สุ่นแซม  กรรมการ 

6. อาจารย์รัชนี   เสาร์แก้ว  กรรมการ 

7. อาจารย์ประทานพร  สุรินต๊ะ   กรรมการ 

8. อาจารย์ปียารัตน์   ศรีศักดา   กรรมการ 

9. อาจารย์อุบลวรรณา  เกษตรเอี่ยม  กรรมการ 

10. อาจารย์จุฑาลักษณ์  สายแปง   กรรมการ 

11. นายพลากร   กวางนอน  กรรมการและเลขานุการ 

 

รายช่ือผู้ไม่เข้าประชุม 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

การประชุมครั้งนี้ อาจารย์ ดร.อุไร ไชยเสน รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา คณะวิทยาการจัดการ เป็น

ประธานในที่ประชุม กล่าวต้อนรับและกล่าวเปิดการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 2/2567 ใน 

ได้ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ดังต่อไปนี้ 

 
วาระท่ี 1  เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1  การด าเนินโครงการเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ สู่ห้องแห่งเรียนรู้ เรียนคิด เรียน
วิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2567 

 ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า งานพัฒนานักศึกษา ได้จัดด าเนินโครงการเตรียมความ
พร้อมนักศึกษาใหม่ ห้องแห่งเรียนรู้ เรียนคิด เรียนวิทยาการจัดการ ปีการศึกษา 2567 เพ่ือเป็นการเตรียม
ความพร้อมให้กับนักศึกษาใหม่ที่เปลี่ยนผ่านจากรั้วโรงเรียนสู่รั้วมหาวิทยาลัย ภายในกิจกรรมมีการอบรม
ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมให้กับนักศึกษา และบรรยายให้ความรู้ในหัวข้อ การปรับตัวจากนักเรียนสู้นักศึกษา 
และการรู้เท่าทันสื่อ รวมถึงกิจกรรมอ่ืนๆ อีกมากมาย อันเป็นการสานสัมพันธ์อันดีระหว่างคณาจารย์ นักศึกษา
รุ่นพี่ และนักศึกษาใหม่ภายในคณะวิทยาการจัดการ 
 
 มติที่ประชุม   รับทราบ  
 
วาระท่ี 2  รับรองรายงานการประชุม 

รายงานการประชุมคณะกรรมการพัฒนานักศึกษา ครั้งที่ 1/2567  
  

  มติที่ประชุม  รับรองรายงานการประชุมครั้งที่ 1/2567  
      โดยไม่มีการแก้ไข 
 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 
 - 
 
  มติที่ประชุม  - 
 

วารที่ 4 เรื่องเสนอให้ที่ประชุมทราบ 
 - 
 
  มติที่ประชุม  - 



 
 

 

 
วาระท่ี 5  เรื่องพิจารณา 

5.1 พิจารณาผลประเมินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับการพัฒนานักศึกษา และทบทวน
แผนพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 2566  

 ประธานที่ประชุม รายงานต่อที่ประชุมว่า จากผลประเมินและข้อเสนอแนะของนักศึกษาคณะ
วิทยาการจัดการที่มีต่อการจัดด าเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ ทั้งด้านการให้ค าปรึกษาทางวิชาการและการใช้ชีวิต 
รวมถึงการให้ข้อมูลหน่วยงาน กิจกรรมพิเศษนอกหลักสูตร แหล่งงาน โดยนักศึกษาได้สะท้อนปัญหา จากการ
ประเมินในข้อที่ 4 ดังนี้ 

1. อาจารย์ที่ปรึกษา หรือบุคลากร มีความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนเกี่ยวกับระเบียบข้อบังคับทางด้าน
วิชาการ รวมถึงการสื่อสารที่คลาดเคลื่อนระหว่างผู้ให้ค าปรึกษากับผู้รับค าปรึกษา 

2. นักศึกษาไม่มีความพร้อมและประสบการณ์ในการท างาน 
3. มีลักษณะการด าเนินกิจกรรมโครงการพัฒนานักศึกษา ที่ใกล้เคียงกัน 

 ทั้งนี้ จากการด าเนินกิจกรรมที่ผ่านมา พบว่า นักศึกษาบางส่วนยังคงไม่มีประสบการณ์และความ
พร้อมในการท างาน รวมถึงอาจารย์ที่ปรึกษาและบุคลากร ขาดความเข้าใจในระเบียบข้อบังคับทางด้านวิชาการ 
ส่งผลให้เกิดข้อบกพร่องในการสื่อสาร คณะจึงได้จัดประชุมอาจารย์ประจ าคณะวิทยาการจัดการ เพ่ือสร้าง
ความเข้าใจของคณาจารย์และบุคลากรไปในทิศทางเดียวกัน อันเป็นการลดปัญหาด้านการสื่อสารข้อมูล ซึ่งถือ
เป็นการส่งเสริมให้อาจารย์และบุคลากรที่เกี่ยวข้องได้รับการพัฒนาทักษะในการให้ค าปรึกษา อีกทั้ง ในส่วนของ
ประสบการณ์และความพร้อมในการท างานของนักศึกษา คณะได้จัดด าเนินโครงการเพ่ือรองรับและฝึกฝนให้
นักศึกษาได้มีประสบการณ์ในการท างานจริง ภายใต้โครงการการพัฒนาผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young Smart 
Startup) และโครงการพัฒนาต้นแบบนักบริหารรุ่นใหม่ FMS-Ambassador 

 
  มติที่ประชุม   เห็นชอบผลประเมินกิจกรรม/โครงการที่เกี่ยวกับ 
       การพัฒนานักศึกษา ปีการศึกษา 25646 
       และมีข้อเสนอแนะ ดังนี้ 
 

- ควรมีการก าหนดตัวชี้วัดในกิจกรรมและโครงการอย่างชัดเจน ให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์และ
รูปแบบของกิจกรรม 

 
วาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 
 6.1  ก าหนดการประชุมครั้งถัดไป (ครั้งที่ 3 / 2565)  
  -  
  มติที่ประชุม   - 
ปิดประชุม เวลา 15.30 น. 


